

เหล่าเซเลบริตี้สาวยุคใหม่ใจบุญ

เหล่าเซเลบริตี้สาวยุคใหม่ใจบุญ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว

แคมเปญส่งเสริมสังคม “บราเก๋าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา”

ชวนหญิงไทยร่วมบริจาคบราเก๋า เนื่องในโอกาสวันวาโก้ บราเดย์



บอสใหญ่ใจบุญแห่งวาโก้ โดย บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล นำโดย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา ถือโอกาสวัน บราเดย์โลก จัดงานเปิดโครงการสร้างสรรค์สังคม “บราเก๋าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา” เชิญชวนสาวทุกวัยไม่จำกัดคัพพร้อมกันบริจาคบราเก๋าทุกยี่ห้อ เพื่อมอบให้กับสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัฒนาวดี สำหรับนำชิ้นส่วนจากบราเก๋าใช้ในงานฝึกอาชีพส่งเสริมศักยภาพสตรี โดยการกลับมาเป็นปีที่ 2 ของเทศกาลวาโก้ บราเดย์ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยเหมิตพื้นที่ลานด้านในดิจิตอล เกตเวย์ สยามสแควร์ เป็นพื้นที่กิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์แนวรีไซเคิล

เมื่อวาโก้จัดแคมเปญดีๆ สร้างสรรค์สังคมทั้งที่ งานนี้เลยมีเหล่าเซเลบยุคใหม่ใจบุญ อาทิ วิภาวี อัครนนท์ คอมนตร์ กรกนก ยงสกุล อลิษาเบธ แซดเลอร์ ภัคศรณี สีนุตพงษ์ จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา วัลลาสิณี พรประเสริฐธาวาร โสรัฐ-ปิยภัทร อมาตยกุล ลภาภิตา หล่อกิติยะกุล ศิรนุช โรจนเสถียร วิศรุต ส่งเสริมสวัสดิ์ พร้อมใจมาร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์กันเชิญชวนให้สาว ๆ ร่วมบริจาคบราเก๋า กันอย่างคึกคัก และยังได้รับเกียรติจาก 6 สาวเซเลบริตี้มาร่วมเผยแนวคิดสู่การสร้างสรรค์งานดีไฉววยสุดซึ้งจากวัสดุชุดชั้นใน หรือ บรา มาจัดแสดงภายในงานนี้ด้วย

✘ผู้จัดโครงการสร้างสรรค์สังคมครั้งนี้ ธรรมรัตน์ โชควัฒนา เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมในปีที่ 2 ว่า “ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมวาโก้ บราเดย์ “บราเก๋าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา” เพื่อปลุกกระแสสังคมไทยให้ตระหนักถึงวันกำเนิดบราตัวแรกของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้หญิงไทยหันมาเช็คอัพชุดชั้นในของตนเอง เพื่อสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ด้วยการนำบราเก๋าทุกยี่ห้อมาร่วมบริจาคสำหรับนำไปมอบให้กับสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัฒนาวดี ซึ่งเป็นสมาคมที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพ

สตรีเน้นด้านการฝึกสอน สร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ให้กับสตรีไทย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสร้างโอกาสให้ผู้อื่นกับวาโก้ เพื่อส่งเสริมสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยร่วมกันนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี เช่นทุกๆ กิจกรรมที่ผ่านมาของวาโก้ครับ”

ด้านแนวร่วมมรณรงค์ อย่างไฮโซสาว น้องเล็ก-กรรณก ยงสกุล เผยว่า “ไม่เคยทราบมา ก่อนว่าวันบราเดย์คือวันที่จัดเพื่อรำลึกถึงผู้ที่คิดค้นบราตัวแรกของโลกเลยคะ การจัดงานครั้งนี้ทำให้เล็กได้ทราบเรื่องราวที่น่าสนใจของการคิดค้นบราเพื่อผู้หญิงแล้วยังเป็นการช่วยมรณรงค์ให้ผู้หญิงช่วยกันทำความดีด้วยการบริจาค บราเก่า ที่ให้เราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน ให้เขาได้มีอาชีพเสริม ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ จากวาโก้เลยคะ เล็กจะช่วยบอกต่อเพื่อนๆ ด้วย จะได้เป็นการทำความดีเพื่อสังคมร่วมกัน”

คุณพี่น้องสาวสวยใจบุญโสรัฐ – ปิยภัทร อมาตยกุล กล่าวว่า “เราชวนกันมาร่วมกิจกรรมวาโก้บราเดย์ ปีนี้เป็นปีแรก แต่ก็รู้สึกดีมาก ๆ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีในครั้งนี้นอกจากจะได้บริจาคบราเก่าที่ไม่ใช้แล้วไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ยังเป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะจะได้เป็นวาระเช็คสภาพบราส่งผลที่ดีต่อสุขภาพและบุคลิกของเราในระยะยาวด้วย แถมยังได้บัตรกำนัลมูลค่า 200 บาทสำหรับบราเก่าที่เราบริจาค เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งคนให้และคนรับเลยทีเดียวคะ”

จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อรุณยา สาวผู้รักงานการ ฝีมือเผยว่า “พอทราบรายละเอียดว่าจะมีงานก็เลยลองเอาชิ้นส่วนจากบราเก่ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของว่าจะทำได้จริงๆ หรือเปล่า ปรากฏว่าทำให้ทราบว่าวัสดุที่ประกอบขึ้นมาเป็นบราไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำ ลูกไม้ หรือเนื้อผ้า สามารถผลิตงานฝีมือที่ใช้ได้จริงๆ อย่างน่าทึ่งเลยคะ โดยวันนี้ก็ได้นำชิ้นงานมาแสดงด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วยการรีไซเคิลวัสดุ และอยากขอเชิญชวนให้หลายๆ หน่วยงานหันมาให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้กันคะ”

อีกสองสาวที่ก็ได้นำชิ้นงานประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยวัสดุจากบราเก่ามาแสดง ด็ก-วิลาสินี พรประเสริฐ
ถาวร และลภาภิตา หล่อกิตติยะกุล เล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังของผลงานครั้งนี้ว่า “เราได้แชร์ไอเดียกันว่าจะ
ประดิษฐ์อะไรกันดีและช่วยกันคอมเมนต์ผลงานซึ่งกันและกัน แม้จะทำคนละชิ้นงานแต่ก็รู้สึกสนุกมากๆเหมือนได้
ต่อยอดความคิด คิดว่าผู้หญิงที่จะได้รับการบริจาคบราจากโครงการนี้คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน แถมยังได้ใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้”



สำหรับโครงการ วาโก้ บราเดย์ “บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา” เริ่มรับบริจาคตั้งแต่ 10 มีนาคม ถึง
31 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมส่งมอบให้สมาคมต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์วาโก้ โทร 0-26898515-6 หรือทาง www.wacoal.co.th